



สารจากประธานมูลนิธิโรคโลหิตจาง ธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย



ธาลัสซีเมียเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญยิ่งของประเทศ ซึ่งการดูแลแก้ไขปัญหานี้ต้องประกอบด้วย การดูแลผู้ป่วยให้ดีที่สุด ร่วมกับการควบคุมป้องกันโรคซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่า สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เห็นความสำคัญของปัญหา และให้ความสนับสนุนตลอดจนการควบคุม

ป้องกันโรคให้ดำเนินไปได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีกรมอนามัยเป็นผู้ประสานงาน โดยเป็นสิทธิประโยชน์ของหญิงมีครรภ์ทุกคนที่จะได้รับคำแนะนำปรึกษา ตรวจกรองหาภาวะธาลัสซีเมีย และตรวจยืนยันขั้นสุดท้าย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

สำหรับด้านการรักษาผู้ป่วยนั้นปัญหาสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งคือ ภาวะเหล็กเกิน ดังที่ทราบกันอยู่แล้ว และขณะนี้อะการเภสัชกรรมผลิตยาขับเหล็กชนิดรับประทานแล้ว กำลังรอผลของการศึกษาคุณภาพของยานี้ที่เทียบเทียมมาตรฐาน และศึกษาฤทธิ์ของยา และ Metabolism ของยาเรียบร้อยแล้ว เมื่อเสร็จจะได้นำเข้าสู่ตลาดต่อไป มูลนิธิฯ จะได้ดำเนินการเพื่อเสนอขอให้ยานี้เป็นยาที่เบิกได้ภายใต้โครงการ 30 บาท โดยเร็วต่อไปด้วย

ดิฉันขอขอบคุณ หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่านทั้งที่เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคและการดูแลรักษาผู้ป่วยความร่วมมือนี้จะส่งผลให้ครอบครัวมีความสุขและผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาจนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป

ศุภจิตรา สุจินดา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงสุดศราทิวจินดา
ประธานมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยฯ

สารจากประธานชมรมโรคโลหิตจาง ธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย



การจัดประชุมสังสรรค์ของ ชมรมธาลัสซีเมียครั้งที่ 17 และวันธาลัสซีเมีย (Thalassemia Day) ครั้งที่ 5 ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2549 เป็นความร่วมมือร่วมใจกันของสองสถาบัน คือ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ทั้งนี้สืบเนื่องจากโอกาสที่สองคณะนี้ ได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการใหญ่ประจำปีคือ **"ศิริราช-รามาธิบดี บูรณาวิชาการ"** ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2549 ที่ผ่านมา งานชมรมฯ ครั้งนี้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นเจ้าภาพร่วมกัน และเป็นสถานที่จัดงานด้วย ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันโดยมีผู้บริหารของคณะ ตลอดจนอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมงาน เป็นที่มั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งดังเช่นเคย โดยชาวธาลัสซีเมียและผู้สนใจจะได้รับความรู้ อีกทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการรักษาโรค การปฏิบัติตัวเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็น เราจะมิวิตถารจากหลายๆ สถาบันมาร่วมกันตอบคำถามและให้คำปรึกษาดังเช่นเคย

ในการประชุมธาลัสซีเมียนานาชาติที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีแพทย์จากประเทศไทยไปร่วมประชุมหลายท่าน ดิฉันได้ไปร่วมประชุมด้วย ในฐานะตัวแทนของชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย พบว่าทุกประเทศมีความตื่นตัวในการรักษาและป้องกันโรคธาลัสซีเมียทั้งในภาครัฐและภาคประชาชน (ผู้ป่วย) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยคงจะประสบความสำเร็จเช่นกัน

นางสายพิน พหลโยธิน

นางสายพิน พหลโยธิน
ประธานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย